

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๐๒.๔/ว๖๓๖๖



ถึง สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว.

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong-Institute: MI) ในฐานะผู้ประสานงานหลักและผู้บริหารจัดการกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea Cooperation Fund: MKCF) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ใน ๗ สาขาความร่วมมือหลักของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea Cooperation: Mekong-ROK) ได้แก่ (๑) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การเกษตรและการพัฒนาชนบท (๔) โครงสร้างพื้นฐาน (๕) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๖) สิ่งแวดล้อม และ (๗) ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญชวนหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดที่สนใจจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Expressions of Interest: EOI) ได้ที่ <https://mhesi.e-office.cloud/d/777cc41f> หรือ QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอิสริยา โชติพิพัฒน์ นักรวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองการต่างประเทศ เป็นผู้ประสานงาน โดยหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อประสานงานได้ทาง โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๒๒ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ isaree.c@mhesi.go.th

๒. จัดทำหนังสือนำเสนอโครงการที่ลงนามโดยอธิการบดี/หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่มีอำนาจในการลงนามแทน และขอให้จัดส่งหนังสือและไฟล์เอกสารประกอบการเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ saraban@mhesi.go.th และสำเนาไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประสานงานข้างต้น ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ลงรับเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญ เพื่อจะได้อบรมรวมและนำเสนอกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย



กองการต่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๒๒ (อิสริยา)

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๗๐



รายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์ม

สำหรับการจัดทำข้อเสนอโครงการ

